



บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.40 บาท แนวโน้มทรงตัว ขณะที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ย คาดกรอบ 32.35-32.50 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.40 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว ขณะที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามตลาดคาดการณ์ คาดกรอบวันนี้ 32.35-32.50 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด คงอัตราดอกเบี้ย ที่ 0.00-0.25% ตามตลาดคาดการณ์ มองว่าเฟดคงจะอัตราเงินกู้ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว

* นอกจากนี้เฟดระบุว่า COVID-19 กำลังสร้างปัญหาเศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในระยะกลาง เฟดจึงพร้อมใช้เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยยังทำมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ต่อไปไม่จำกัดวงเงิน และไม่จำกัดเวลา

* โดยในวันเดียวกันได้มีการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในไตรมาส 1/2020 เป็นการประมาณการครั้งที่ 1 หดตัว -4.8% แยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และเป็นการหดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่หลังวิกฤตการเงินปี 2009

* ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลักอื่นๆ นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง หลังจากที่วานนี้ บริษัท Gilead Sciences ระบุว่า ผลเบื้องต้นของการทดลองยาโควิด-19 แสดงว่าอย่างน้อย 50% ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยยา remdesivir 5 วัน มีอาการดีขึ้น และกว่าครึ่งหนึ่งสามารถออกจากโรงพยาบาลภายในเวลา 2 สัปดาห์

* ขณะที่ค่าเงินบาทยังทรงตัว ตลาดรอดติดตามความคืบหน้าของการผ่อนคลาย Lockdown และตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในภูมิภาคและในประเทศ จึงจะเป็นปัจจัยหนุนให้ Fundflow กลับเข้ามาในระยะถัดไป

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.64 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 99.56

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -452.73 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -3,315.45 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.419 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้